

OUSS VỀ VỚI TRUNG ƯƠNG CỤC MIỀN NAM.

Câu lạc bộ OUSS (Open University Soft Skills) là một Câu lạc bộ được thành lập nhằm mục đích trang bị cho các bạn sinh viên những kỹ năng cần thiết để giúp cho các bạn hòa nhập vào thực tế và định hướng cho tương lai của mình. Câu lạc bộ đã đặt ra phương châm “chúng tôi cùng bạn chuẩn bị tốt cho một tương lai vững chắc”. Nằm trong các chuỗi hoạt động của Câu lạc bộ thì chương trình du khảo trẻ là một trong những hoạt động quan trọng nhằm kết hợp những kỹ năng mà các bạn sinh viên đã học được như khả năng tư duy sáng tạo, khả năng làm việc nhóm để áp dụng vào thực tế. Và trong tháng 5 này Câu lạc bộ đã tổ chức một chương trình du khảo trẻ với tên gọi “Tháng 5 về Tây Ninh, thăm Khu di tích Trung ương cục Miền Nam”.

Độc đường chuyến đi.

Sau những ngày học hành căng thẳng, ngày 21/5/2011 Câu lạc bộ OUSS đã tổ chức chuyến du khảo trẻ về với Khu di tích Trung ương cục Miền Nam (Tây Ninh) cho tập thể các sinh viên trong Câu lạc bộ. Tất cả thành viên chuyến đi đều tập trung tại điểm xuất phát là Trường Đại học Mở Tp. HCM từ tờ mờ sáng khi mà mặt trời chưa ló dạng. Trong lòng họ lúc này đang rất nôn nao với chuyến đi sắp tới của mình. Tại điểm tập trung ban đầu tiếng nói cười còn rất ít phần vì do các bạn phải thức sớm để chuẩn bị đi phần vì do có nhiều bạn mới cùng tham gia nên khó tranh khỏi sự ngại ngùng, nhưng khi xe lăn bánh được khoảng 10-15 phút thì dường như khoảng cách đó đã được phá vỡ, ai cũng thân nhau như từ trước, nói cười vui vẻ và rất háo hức. Trên xe lúc nào cũng rôm rả tiếng cười đùa làm tan biến đi sự mệt mỏi của các bạn sinh viên sau những ngày miệt mài học hành, có những bạn trước đây bị say xe nhưng khi tham gia chuyến đi này không biết vì một lý do kì lạ nào đó các bạn ấy lại không còn say xe nữa mà lại tỉnh táo để cùng tham gia các hoạt động trên xe. Các thành viên ban tổ chức rất hòa đồng với sinh viên, mọi người luôn vui đùa với nhau rất thân thiện. Đặc biệt ban tổ chức chuyến đi đã làm việc một cách rất chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm trong việc truyền lửa cho thành viên trong đoàn nên bầu không khí nào nhiệt đã lan tỏa trên xe ngay từ thời điểm ban đầu.

Trong chuyến đi đó có một điều làm phần lớn các bạn sinh viên hết sức bất ngờ đó là sự tham gia của một sinh viên vừa tốt nghiệp nói cho chính xác phải là “Cô sinh viên vừa tốt nghiệp” hệ đào tạo từ xa của trường chúng ta. Cô



Tình nguyện viên xinh xắn nhiệt tình trang bị “lót dạ” cho cả đoàn.



nay đã gần 60 độ tuổi mà mọi người nghĩ là chỉ ở nhà để dưỡng già, khi được các bạn sinh viên nhỏ tuổi hỏi thăm cô bộc bạch trả lời: “Vì ngày xưa khi còn nhỏ, nhà nghèo quá, không có điều kiện đi học, cô rất buồn, nhìn người ta đi học cô thèm lắm mà phát khóc. Nhưng rồi cuộc đời xô đẩy đến khi có điều kiện rồi thì tuổi tác đã lớn. Nhưng không phải vì thế mà cô nản với cô được đi học là niềm vui là hạnh phúc nên cô quyết tâm đi học, bây giờ học được gì là cô cứ học...”. Nghe những lời nói đậm chất Nam bộ và chân tình của cô làm cho các bạn sinh viên thần phục tinh thần học tập không mệt mỏi của cô, thế mới biết sự học rất quan trọng và việc học không bao giờ là quá trễ nếu bạn có quyết tâm!

Điểm đến

Trải qua gần bốn giờ đồng hồ ngồi xe, đoàn đã đặt chân đến Khu di tích Trung ương cục Miền Nam (Tây Ninh), cảm giác đầu tiên mà mọi người cảm nhận được là cái nắng gay gắt của vùng đất Tây Ninh đây có thể coi là thách thức đầu tiên với các bạn trong đoàn. Sau khi ổn định và đoàn được chia ra làm các đội nhỏ 15 người thì các đội bắt đầu màn chào hỏi ra mắt của mình. Lần lượt các đội giới thiệu tên và slogan của mình như đội Xa-mát, Win Win, Trung Quân, Xe tăng, Úmbala, Thổ dân và đặc biệt là sự có mặt của đội Vượt sóng họ là những sinh viên cơ sở 5 - Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa). Mọi thủ tục cần thiết đã hoàn tất và các đội bắt đầu đi vào rừng để thăm Khu di tích trung ương cục.



Khi vào rừng điều đầu tiên mà các bạn sinh viên cảm nhận được chính là bầu không khí trong lành, tiếng chim hót véo von và tiếng ve sầu kêu rì rào cả cánh rừng mà các đội đang thăm quan. Càng đi sâu vào trong đến nơi mà các cán bộ cách mạng đã trực tiếp ra nhưng chỉ thị, những quyết định quan trọng cho các mạng Miền Nam lúc bấy giờ thì mới thấu hiểu được sự gian khổ của cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc, địa hình hiểm trở, thiên nhiên khắc nghiệt, vật chất thiếu thốn nhưng các cán bộ, chiến sỹ vẫn luôn giữ vững ý chí sắc đá kiên trung với cách mạng, chắc tay súng để chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Để ghi nhớ sự ý chí đấu tranh kiên cường và sự hy sinh dũng cảm các các cán bộ, chiến sỹ Nhà nước đã xây dựng một phòng tưởng niệm ngay trong khu nhà truyền thống của Khu di tích để nhắc nhở con cháu chúng ta mai sau và mãi mãi ghi nhớ công lao của các cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh để dành độc lập cho dân tộc, biết trân trọng cuộc sống tự do và hòa bình



mà chúng ta đang có và cần noi gương trước sự hy sinh dũng cảm và chiến đấu quên mình để bảo vệ đất nước.



Nào ta cùng chơi

Sau một vòng tham quan Khu di tích các đội trở về lại khu vực tập trung nghỉ ngơi, ăn trưa để chuẩn bị tinh thần cho các trò chơi thật sôi nổi được diễn ra vào buổi chiều.

Đúng 13h45', phần quan trọng và sôi nổi nhất chuyến đi đó là các trò chơi “team building” được bắt đầu. Mục đích của các trò chơi là tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong đội và giúp các bạn sinh viên thực hành kỹ năng làm việc nhóm vào thực tế. Các đội đã hòa mình vào các trò chơi một cách rất vui vẻ và thoải mái, vui vẻ bên nhau như một gia đình, ai cũng hào hứng và



hết mình. Các bạn lần lượt trải qua các trò chơi như:



Đồng sức đồng lòng.



Đưa nàng về dinh.



Trái bóng tử thần.



Nhện rừng bắt mồi



Đất chặt người đông.



Đuổi hình bắt chữ.

Thật sự nếu không có chuyến du khảo này mọi người ít dịp để có thể gặp nhau để tụ họp cùng vui chơi và trò chuyện, chỉ có một số sinh viên năm 2 trở đi thì có nhiều mối quan hệ hơn với các sinh viên khác trong trường, còn các sinh viên năm nhất thì đây là một cơ hội để giao lưu với các thành viên trong Câu lạc bộ OUSS và tính đoàn kết được xiết chặt hơn, các sinh viên mới cũng không còn dè dặt hay ngại ngùng với các anh chị với các anh chị bên ban tổ chức. Sau hơn 3 giờ đồng hồ trải qua các cuộc chơi đầy lý thú và hấp dẫn mọi người quây quần lại bên ban tổ chức để nghe công bố thứ hạng các đội, các đội dành giải khuyến khích gồm đội Trung Quân, Win Win, Thổ dân. Giải ba thuộc về đội Xe tăng và đội Úmbala, giải nhì thuộc về đội Vượt sóng và giải nhất thuộc về đội Xa-mát. Có thể nhận ra sự nỗ lực cố gắng của tất cả các đội trong từng trò chơi góp phần quan trọng vào sự thành công của chương trình và đặc biệt ghi nhận sự nỗ lực hết mình của đội Vượt sóng đến từ cơ sở 5 - Ninh Hòa. Họ đã chứng tỏ cho tất cả mọi người thấy một sự cố gắng và đoàn kết thống nhất của từng thành viên trong đội.



Ngày dài rồi cũng qua, tiệc lâu rồi cũng tàn, tất cả các đội chuẩn bị hành trang lên xe quay về thành phố, sau khoảng thời gian trải nghiệm chuyến du khảo các bạn sinh viên sẽ quay lại với công việc học tập hằng ngày của mình nhưng chắc chắn rằng không bạn sinh viên nào có thể quên được những khoảnh khắc vui vẻ và ý nghĩa khi cùng nhau chia sẻ những khó khăn hay cùng nhau làm việc, cùng nhau vui chơi, tất cả sẽ là những kỷ niệm không thể quên được trong bản thân mỗi bạn sinh viên bởi vì các bạn đã có thêm nhiều bạn mới. Hẹn gặp lại các thành viên trong Câu lạc bộ OUSS trong một ngày gần nhất và mong rằng Chương trình huấn luyện và đào tạo kỹ năng mềm sẽ đầu tư nghiên cứu để tạo ra thêm nhiều chuyến du khảo có ý nghĩa thiết thực cho các bạn sinh viên khác cùng tham gia không chỉ về Tây Ninh mà nhiều địa điểm thú vị khác với nhiều bài học vận động nhóm thú vị.

Cuối cùng, xin cảm ơn ban tổ chức của chương trình du khảo trẻ và chúc cho Câu lạc bộ OUSS ngày càng phát triển lớn mạnh.

Xuân Trường cùng cộng sự nhóm truyền thông.